

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย สวนทางสกุลเงินภูมิภาค, รอดูตัวเลขเศรษฐกิจไทย

*บาท/ดอลลาร์ช่วงต้นภาคเข้าอ่อนค่าเล็กน้อยจากวานนี้ ขณะที่สกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคแข็งค่า แต่เงินบาทก็มีแนวโน้มปิดตลาดสิ้นปีนี้ ด้วยการแข็งค่ากว่า 9% จากปีก่อน

*ในวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จะเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือน พ.ย. ขณะที่ในวันพุธที่ 3 ม.ค.ไทยจะเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของเดือนธ.ค.

*นักเศรษฐศาสตร์ 9 ราย ในผลสำรวจของรอยเตอร์ ระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ของไทยอาจเพิ่มขึ้น 0.99% ในเดือนธ.ค.จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับในเดือนพ.ย.

*ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน เคลื่อนตัวอยู่ใกล้จุดต่ำสุดรอบ 1 เดือน ในช่วงเช้านี้

*ดัชนีดอลลาร์มีแนวโน้มปิดตลาดเดือนนี้ ด้วยการร่วงลง 0.5% จากเดือนที่แล้ว และอาจจะปิดตลาดปีนี้ ด้วยการดิ่งลงกว่า 9% จากปีที่แล้ว ซึ่งจะถือเป็นอัตรการดิ่งลงรายปีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

*โพลล์รอยเตอร์ยังคงคาดว่า ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มร่วงลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญอื่นๆในปีหน้า

*ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดสุดรอบ 2 เดือน โดยได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

*นักลงทุนสถาบันหลายแห่งได้ปิดบัญชีสำหรับช่วงสิ้นปีไปแล้ว และปัจจัยนี้มักจะส่งผลให้มีการขายดอลลาร์สหรัฐออกมา

*ยูโรแทบไม่ได้แสดงปฏิกิริยาต่อข่าวที่ว่า อิตาลีจะจัดการเลือกตั้งในวันที่ 4 มี.ค. เพราะนักลงทุนคาดการณ์เรื่องนี้ไว้แล้ว โดยมีการคาดการณ์กันว่าจะไม่มีพรรคใดครองเสียงข้างมากได้อย่างเด็ดขาดในรัฐสภาอิตาลี

*เมื่อวันพฤหัสบดี นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 356.50 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 2.28 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 157.75 ล้านบาท

*09.17 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.68/69 จาก 32.65 เมื่อวานนี้

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.009/033 จาก 38.963 เมื่อวานนี้

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.72/75 จาก 112.87 เมื่อวานนี้

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1938/39 จาก 1.1941 เมื่อวานนี้

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้